

“GIỎI VIỆC NƯỚC – ĐẢM VIỆC NHÀ” – CÔ GIÁO ĐÀO THỊ HOÀI LINH – GIÁO VIÊN GIẢI NHẤT MÔN TOÁN CẤP THÀNH PHỐ

Những năm qua, phong trào thi đua “*Giỏi việc nước, đảm việc nhà*” thu hút đông đảo nữ giáo viên trong toàn ngành giáo dục tham gia. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng... Cô giáo Đào Thị Hoài Linh của Trường THCS Gia Thụy - Quận Long Biên là một trong những tấm gương như vậy.

Cô Đào Thị Hoài Linh tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm rồi học Thạc sĩ Toán. Sau đó, cô Linh về giảng dạy tại Trường THCS Gia Thụy. Ngay từ những ngày đầu đứng trên bục giảng, với lòng yêu nghề, mến trẻ cô luôn là một giáo viên tận tụy, nỗ lực học hỏi, trau dồi sự hiểu biết, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, dành hết tâm huyết vào những bài giảng để truyền đạt kiến thức cho học sinh của mình.



Hình ảnh cô giáo Đào Thị Hoài Linh thướt tha trong tà áo dài nhân ngày 8/3

Cô chia sẻ: “*Với tôi, công việc trọng tâm của người giáo viên chính là những giờ lên lớp. Tôi luôn tâm niệm làm thế nào để có những giờ học hay, thu hút được sự hứng thú say mê học tập của học sinh. Tùy theo trình độ của học sinh mà mình nghiên cứu tìm ra những phương pháp dạy học phù hợp, làm cho tiết học sinh động hơn, giàu tính sáng tạo, giúp học sinh nhanh hiểu và vận dụng tốt bài học*”. Cô luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Cô Đào Thị Hoài Linh được Liên đoàn Lao động quận Long Biên tặng Giấy khen "Giỏi việc nước – Đảm việc nhà" năm 2023

Hiện nay, với vai trò là giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy lớp 7A9, 6A1, 9A2, cô Linh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. Cô luôn sử dụng những phương pháp dạy học linh hoạt, sáng tạo, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, dạy học phân hóa đối tượng học sinh, quan tâm đến công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, nhằm nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh. Việc

thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đã thu hút được sự chú ý, tìm tòi sáng tạo của học sinh vì thế mà chất lượng giờ dạy, hiệu quả học tập của học sinh đã được nâng lên đáng kể. Trong những năm qua, lớp cô chủ nhiệm luôn là một trong những lớp dẫn đầu toàn trường về chất lượng học tập cũng như chất lượng các hoạt động ngoài giờ lên lớp.



Cô Linh cùng học sinh lớp chủ nhiệm trong tiết mục Sinh hoạt dưới cờ chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Với những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, cô giáo Đào Thị Hoài Linh được cấp trên khen thưởng và tặng các danh hiệu cao quý như Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Nữ CNVCĐV Giỏi việc nước – Đảm việc nhà... Đặc biệt cô Linh còn tích cực tham gia nhiều hội thi do ngành phát động như Hội thi Giáo viên dạy giỏi và đạt được những thành tích đáng ghi nhận: Giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Toán Quận Long Biên, Giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố môn Toán.



Gia đình – Điểm tựa tinh thần của cô giáo Đào Thị Hoài Linh

Cô giáo Đào Thị Hoài Linh còn là một cô giáo vui tính, hát hay, thân thiện, trung thực, giản dị, gương mẫu luôn được đồng nghiệp và học sinh yêu mến, phụ huynh tín nhiệm. Đây có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với cô. Không chỉ giỏi việc trường, tích cực tham gia công tác xã hội, cô còn là một nàng dâu hiếu thảo, người vợ hiền, người mẹ mẫu mực trong gia đình. Cô luôn đồng hành cùng với chồng chăm lo cho cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, chăm sóc con cái chăm ngoan, học giỏi.

Cô Linh luôn tâm niệm, phần thưởng quan trọng nhất không phải là những bằng khen, giấy khen mà là sự trưởng thành của từng thế hệ học trò, sự vững bước đi lên của Trường THCS Gia Thụy. Cô luôn tự hứa với bản thân, phải làm tốt hơn nữa, giành nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người” để xứng đáng với lòng tin yêu của lãnh đạo, đồng nghiệp và phụ huynh học sinh. Chúc cô Đào Thị Hoài Linh tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Người viết: Nguyễn Thị Ngoan